

STPI – ไม่ขึ้น ก็ลงเก็บไว้เก็ง

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

แล้วตลาดละ ระดับนี้ เก็งกำไรได้ไหม ระดับ 1750+/- จริงๆ ก็เป็นตัวเลขที่เป็นแนวรับน่าสนใจอยู่นะ ซึ่งถ้าเอาจริงๆ ได้ไหม ก็ต้องตอบว่า ได้แหละ แต่ต้องมีวินัยทางเทคนิคหน่อยนะ อาจจะลงต่ำกว่าก็ได้... หรือ ถ้าเก็งได้จริงๆ ก็ยังไม่อาจจะหวังการขึ้นไกลๆ ได้ แต่อย่างว่า บางท่านบอก เก็งการขึ้นแค่ 10 จุด 20 จุด ก็ได้แล้ว พอแล้ว... หรือถ้าจะเอาจริงๆ กว่านั้น ก็อาจจะต้องว่ากันเป็นตัวๆ ไปเลย หุ่นบางตัว ไม่ได้เกี่ยวกับตลาด หรือ SET Index เลยก็มี โดยถ้าบอกถึงแนวโน้มตลาด หลักๆ แล้ว ก็ต้องว่าไปที่หุ้นกลุ่มหลักๆ หรือกลุ่มใหญ่ๆ... ถ้าตลาดจะพักๆ ตัว ไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลง ก็คงต้องค้นเวลากันที่หุ้นกลุ่มขนาดกลางลงมาถึงขนาดเล็ก แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนด้วยเช่นกัน บางทีจะเล่นหวังกำไรค่าใดๆ มากนักก็ไม่ได้ การเล่นหุ้นในขาลง บางครั้งถ้าดี ก็จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ เพราะระยะทางที่จะกลับเป็นขึ้นจริง ถ้ามองแล้วเป็นไปตามที่เราคาดหวัง ก็จะมีระยะทางที่ขึ้นได้ไกลๆ ก็มี... แต่จริงๆ แล้ว สไตล์เหินเหมม ไม่ว่าจะหุ่นแบบไหน ไม่ว่าจะเป็หนูใหญ่หรือหุ่นเล็ก ไม่อยากมองหุ้นที่เป็นขาลงสักเท่าไร แต่วันนี้ ที่เห็นSTPI นั้น แม้ว่าจะเป็นขาลงอยู่ แต่ก็เริ่มมีสัญญาณเชิงเทคนิคได้ว่า อาจจะจบขาลง ที่มีมาแล้วก็เป็นได้ จริงหรือไม่จริงนั้นไม่รู้หรือหอก แต่อ่านเทคนิค ตามรูปแบบของทฤษฎีแล้ว ยังไงก็ต้อง เก็ง ซึ่งจะเก็งแล้วกำไร หรือ เก็งแล้วกริ่งต้องว่ากันไปตามรูปแบบการแกว่งตัวที่เห็น แล้วเราก็วางแผนในสิ่งที่เห็น กำหนดเป้าหมาย กำหนดทางหนีเอาไว้แล้วทำตาม เรียกว่า คิดแล้วทำตามนั้นแหละ... แต่ก็นะ บางทีคิดได้ แต่เวลาทำ อาจจะยากสักหน่อย

ดูตามเกม...

หากวันนี้ จะออกแนวพักตัว หรือ ย่อตัว ก็ไม่ผิดอะไรหรอก แต่ถ้าขึ้นได้เลย อาจจะเห็นการขึ้นแรงๆ กว่าวันวานก็เป็นได้ เรียกว่าขึ้นจนถึงเป้าหมายของPattern เลยทันที ก็ได้นะ

แนวรับ : ... 5.00-4.90 หรือ **ไม่ต่ำกว่า 4.80 เก็บไว้ได้ (แม้วันนี้จะไม่ขึ้น)**

เป้าหมาย : ... 5.50-5.60 คือ **เป้าหมายตามรูปแบบราคา หรือ Price Pattern**

Price Chart...(STPI)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น STPI... นี่แค่โครงสร้างขาลงส่วนหนึ่งนะ ถ้าลองย้อนไปมองที่ภาพใหญ่ๆ กว่านั้น จะร้อง โห หนูที่บริษัทจะเจ๊งแล้วหรืออย่างไร... เอาเป็นว่า ดูแค่นี้ เพื่จะเก็งกำไรระยะสั้นกันมากกว่านะ รูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่เห็น ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เป็นรูปแบบของการจบขาลงแล้วก็ได้ แต่อาจจะจบขาลงของรอบการลงระลอกล่าสุดก่อนก็ได้นะ หรือ อย่างน้อยๆ ก็จะต้องหวัง Rebound ในขาลงได้สักรอบแหละ... ซึ่งวัดระยะเป้าหมายของการขึ้น ตามรูปแบบราคา ก็จะได้ที่ระดับแถวๆ 5.50-5.60... แต่ทั้งนี้ เราต้องเห็นว่า ต้องไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 4.80 ก่อนด้วยนะ ต่อให้วันนี้ไม่ขึ้น แต่แกว่ง ในกรอบ 4.8-5.0 ก็ยังเก็บไว้ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน